



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

มรพส. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พร้อมเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับแผน มรภ. ๒๐ ปี
เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเพื่อชี้ทิศทางในอนาคต



ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564
 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
วิทยากร โดย ดร.นงรัตน์ อิศโร
 (คณะกรรมการ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี)
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.209 อาคารทีปวิชญ์

11 กรกฎาคม 2562

pr PSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาคม สื่อมวลชน รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมี **นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก **ดร.นงรัตน์ อิศโร (คณะกรรมการ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี)** เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ **“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”** พร้อมระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย Zeetings เข้ามาช่วยในการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบกับผู้นำเสนอได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้การประมวลผลและสรุปข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคตร่วมกัน

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวพุทธ



เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.อดุลย์ วังศรีคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรพส. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย และดำรงตนตามวิถีไทยวิถีพุทธ อันเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการหล่อเทียน ซึ่งทาง **สำนักศิลปะและวัฒนธรรม** พร้อมทีมตัวแทนนักศึกษาทุกคนจะนำเทียนไปถวายแด่พระสงฆ์ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่โต) ต.วัดจันทร์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นผู้อำนวยการ ศวส. หมดเขตสมัคร ๑๔ ก.ค. ๖๒

รับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็น **ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว** มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานโรงแรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี, มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงแรมระดับไม่ต่ำกว่า ๓ ดาว หรือเทียบเท่า, มีวงเงินค้ำประกันสัญญาการบริหารงาน ๔ ล้านบาท และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ บาทและจะได้รับเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อปีของเงินเดือนประจำ ผู้สนใจดาวน์โหลดระเบียบการ พร้อมใบสมัครได้ที่ <http://www.psu.ac.th> **ยื่นสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒** ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างฯ มรพส. ส่วนวังจันทน์ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” รวมทั้งสามารถสมัครทาง e-Mail โดยแนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ wangchanriverview@hotmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญญัติ สำรวยริน
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา วัลลิมะเมธิ, อนาวิน เรือนวงศ์